

# PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11  
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
(1975 - 2010)**

*Tiếp theo chương III phần B*

### **CHƯƠNG III**

## **ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (1975 - 1985)**

### **B- GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (1977 - 1985)**

#### **I/ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 1977 - 1979**

##### **1/ Đại hội chi bộ phường lần thứ I nhiệm kỳ 1977 - 1979**

Nghị quyết nhiệm kỳ 1977 - 1979 của Đảng bộ quận 10 đã đề ra mục tiêu *“Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tập trung cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, giải quyết đại bộ phận người thất nghiệp, khôi phục và phát triển sản xuất, từng bước ổn định cải thiện đời sống”*<sup>1</sup>. Đây là định hướng lớn cho Đại hội Chi bộ phường lần thứ I.

Được sự chỉ đạo của Quận ủy quận 10, Chi bộ Phường 14 (nay là phường 11) tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 1977 - 1979 trong bối cảnh đất nước và thành phố nói chung, quận 10 nói riêng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thắng lợi của đất nước vừa được giải phóng và những thành công bước đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, lao động sản xuất của quần chúng nhân dân. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với cán bộ, đảng viên mà còn đối với toàn thể nhân dân trong phường.

Đại hội chi bộ phường tổ chức làm hai vòng. Vòng 1 thảo luận Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng và bầu Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ I.

Đại hội vòng 2 của chi bộ đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, kiểm

---

<sup>1</sup> Sơ thảo lịch sử Đảng bộ quận 10 (1975 - 2000), trang 25.

điểm công tác lãnh đạo của chi bộ trong những năm đầu giải phóng (1975 – 1976) và xác định nhiệm vụ chính trị những năm 1977 – 1979 là: “*Tập trung cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh; giải quyết đại bộ phận người thất nghiệp, đẩy mạnh và phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội*”.

Đại hội đã bầu ra các đồng chí giữ nhiệm vụ chủ chốt: Đồng chí Ngô Văn Ích giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Phạm Thị Xuân giữ nhiệm vụ Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

## **2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1977 - 1979 trong bối cảnh đất nước vừa hòa bình vừa có chiến tranh Biên giới Tây Nam và Biên giới phía Bắc. Sự nghiệp hàn gắn chiến tranh và xây dựng đất nước chưa hoàn thành, lại phải đối phó với hoàn cảnh mới liên quan trực tiếp đến nhân lực và vật lực. Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổ chức lại sản xuất, phân phối lưu thông tiếp tục gặp khó khăn. Đến tháng 3 năm 1979, địa giới hành chính của phường được điều chỉnh, sáp nhập 2/3 phường 13 vào Phường 14<sup>2</sup>. Chi bộ phường 14 đã lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân vượt qua khó khăn thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết trên các mặt như sau:

### ***a. Xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể***

Sau Đại hội Chi bộ lần thứ I, Chi ủy đã tiến hành củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức đợt sinh hoạt dân chủ để nhân dân đóng góp ý kiến thể hiện vai trò làm chủ của dân trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU và 29-NQ/ TU của Thành ủy, Chi ủy đề ra biện pháp làm việc là hàng tháng các ban ngành đoàn thể phải họp theo từng bộ phận để đánh giá, kiểm điểm chung cho các đơn vị và cá nhân.

Tổ chức cho 100% đảng viên học tập nghị quyết của Trung ương Đảng. Qua

---

<sup>2</sup> Báo cáo tổng kết 20 năm (1975 -1995) của Ủy ban nhân dân phường.

học tập, đảng viên nắm chắc nội dung nghị quyết, thảo luận sôi nổi và làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện nghị quyết về xây dựng cơ chế tổ chức ở cơ sở, Chi ủy đã tập trung củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể từ phường đến các khu phố, duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng đều đặn đã có tác dụng tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn quần chúng tham gia phong trào sản xuất, tiết kiệm, giữ gìn an ninh trị an, thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị số 72-CT/TW của Trung ương Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TU của Thành ủy về công tác kiểm tra và phân loại đảng viên, qua kiểm tra cho thấy đa số đảng viên đều có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 5 năm 1979 cùng với toàn thành phố, phường 14 tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân phường khóa II. 35 đại biểu được nhân dân bầu vào Hội đồng nhân dân phường. Ngày 18 tháng 7 năm 1979, Hội đồng nhân dân phường đã bầu ra Ủy ban nhân dân phường.

Ủy ban nhân dân phường gồm 7 thành viên, điều hành và thực hiện các chủ trương xây dựng phường. Thời gian này, phường thuộc loại B, dân số dưới 8.000 người. Ngày 12 tháng 9 năm 1978, phường đã thành lập 67 tổ dân phố mới, nhân dân bầu ra 195 tổ trưởng, tổ phó. Tháng 3 năm 1979, địa giới hành chính phường được điều chỉnh, sáp nhập 2/3 phường 13 vào phường 14, diện tích mới là 228.307m<sup>2</sup> gồm 108 tổ dân phố chia làm 6 khu vực với 12.279 dân.

Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 1978, phường tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị về “Tình hình nhiệm vụ mới” trong toàn Đảng và quần chúng nhân dân về truyền thống chống giặc ngoại xâm. Lòng tự hào về dân tộc anh hùng được khơi dậy, nhân dân trong phường nâng cao ý thức làm chủ tập thể, nên phong trào nghĩa vụ quân sự, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nếp sống văn hóa mới chuyển biến tốt với khí thế đi lên.

Chi ủy chủ trương yêu cầu Ủy ban nhân dân phường phải có chế độ báo cáo kiểm điểm trước dân theo định kỳ các phiên họp Hội đồng nhân dân. Ngày 24 tháng 11 năm 1978<sup>3</sup>, Chi bộ tổ chức buổi tổng kết tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và đề ra phương hướng khắc phục các tồn tại. Có 30 ý kiến đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng, 23 ý kiến đóng góp chính quyền, 11 ý kiến đóng góp cho quận và 18 ý kiến đóng góp cho ngành lương thực. Phường đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề ra các biện pháp khắc phục.

*Ủy ban Mặt trận Tổ quốc:* Ban Chấp hành gồm 13 vị, xây dựng được 14 Tổ phụ lão. Mặt trận tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và các phong trào tại địa phương.

*Hội Lao động hợp tác:* Ban Chấp hành gồm 5 ủy viên, ổn định tổ chức, phát triển hội viên trong các hợp tác xã, tổ hợp tác với 312 hội viên hoạt động có tổ chức, năng suất lao động đạt khá.

*Hội Liên hiệp Phụ nữ:* Ban Chấp hành gồm 7 chị, xây dựng 26 Tổ Phụ nữ, phát triển 1.115 hội viên. Hầu hết chị em phụ nữ phường đều tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị, học tập lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Hội còn xây dựng Tổ đan dếp, giỏ nylon xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho 60 chị em.

*Đoàn Thanh niên:* Đại hội Đoàn cơ sở lần thứ I được tổ chức, Ban Chấp hành Đoàn gồm 9 đoàn viên, có một đảng viên. Cơ cấu tổ chức có 3 chi đoàn gồm chi đoàn cơ quan và 2 chi đoàn phong trào; 4 chi đội Thiếu niên Tiền Phong; 17 chi hội thanh niên; 67 tổ thanh niên sinh hoạt theo tổ dân phố, 4 tổ thanh niên sinh hoạt tổ hợp sản xuất. Năm 1978, Đoàn phường phát triển 40 đoàn viên, 139 hội viên, 230 đội viên, xây dựng một Đội thanh niên xung kích. Sinh hoạt Đoàn và thanh thiếu niên sôi nổi với nhiều nội dung hoạt động, học tập. Tổ chức cho 18 đoàn viên thanh niên tình nguyện hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

---

<sup>3</sup> Báo cáo số 35/BC-14 (1978) và Báo cáo số 17/BC-14 (1979).

Trong tình hình đất nước có chiến tranh, Chi bộ quan tâm chú trọng công tác nghĩa vụ quân sự và thanh niên xung phong. Trước những tin đồn và áp lực xấu, đợt 1 và đợt 2 tuyển quân không đạt chỉ tiêu. Sau đó, tháng 9 năm 1978, Chi ủy lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi học tập sinh hoạt chính trị, diễn đàn để trao đổi nhận thức, qua đó thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Kết quả năm 1978: Đi nghĩa vụ quân sự có 44 thanh niên (trong đó có 3 nữ), thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương có 15 thanh niên, đi Thanh niên xung phong có 13 thanh niên; đặc biệt, có 5 thanh niên đăng ký tham gia Hồng binh do Thành đoàn phát động, nhưng chỉ một người đủ tuổi, đủ sức khỏe gia nhập Đội Hồng binh của thành phố.

Chi ủy và Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm viếng, động viên gia đình có con em đi nghĩa vụ quân sự, vận động các đoàn thể gửi quà, viết thư ra tiền tuyến.

### ***b. Lãnh đạo cải tạo kinh tế***

Trong điều kiện hết sức khó khăn về mọi mặt, chi ủy tập trung chỉ đạo công tác Cải tạo công thương nghiệp. Xóa bỏ 5 hộ với 37 khẩu kinh doanh là tư sản tư nhân, chuyển đi sản xuất nông nghiệp – kinh tế mới 4 hộ, hồi hương một hộ. Cải tạo Tiểu thương 16 hộ, chuyển sản xuất nông nghiệp 7 hộ, chuyển sang Tiểu thủ công nghiệp 9 hộ. Cải tạo chợ trời 11 hộ, chuyển sản xuất nông nghiệp 5 hộ.

Thành lập Ban Quản lý Chợ Hai Mươi. Quy hoạch buôn bán, nắm lại diện tích chợ để phát hiện lấn chiếm lòng chợ bất hợp pháp; đồng thời, tổ chức cho Tiểu thương học tập về chủ trương sắp xếp chợ, nội quy đăng ký buôn bán theo ngành hàng, treo bảng giá. Sau khi sắp xếp, chợ Hai Mươi có 4 tổ, 27 ô, 17 sạp, mỗi tổ có tổ trưởng quản lý.

Qua điều tra cơ bản trong phường có 19 hộ cho thuê nhà, phát hiện 3 nhà bị chiếm ngụ bất hợp pháp, 8 nhà vượt biên. Phòng Quản lý nhà đất quận 10 đã bố trí cho trường Mẫu giáo Măng non, Thư viện quận, Công an phường, các cửa hàng

phục vụ có địa điểm hoạt động.

Công tác cải tạo trên địa bàn phường tiến hành có nhiều thuận lợi song cũng là một mặt trận phức tạp, do phản ứng giai cấp quyết liệt. Tuy phường không có nhiều hộ kinh doanh nhưng vẫn có tình trạng một số hộ không chấp hành chính sách hoặc bỏ trốn.

*Phát triển sản xuất:* Cải tạo tư sản tư nhân tác động tích cực đến các ngành tiêu thủ công nghiệp. Năm 1978, phường quản lý 1 hợp tác xã sản xuất, 7 tổ hợp tác, hình thành mới 1 tổ may đo gồm 7 tổ viên và 1 tổ sửa xe đạp, xe gắn máy. Trong 6 tháng cuối năm 1978, các tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển thêm 73 người, toàn phường có 362 lao động. Khó khăn trong công tác sản xuất là có điều kiện phát triển sản xuất nhưng lại thiếu mặt bằng để mở rộng cơ sở.

*Phân phối lưu thông:* Trong năm 1978, phường chú trọng phân phối đúng tiêu chuẩn cho các hộ chính sách và nhân dân những mặt hàng thiết yếu. Đường, sữa, bột ngọt bị hạn chế, gạo phân phối theo tiêu chuẩn cùng lương thực ăn thay. Khó khăn lớn nhất trong phân phối lưu thông là tình hình chiến tranh biên giới, thiên tai bão lụt. Ngoài hàng tiêu chuẩn, hàng tháng phường còn phân phối hàng đột xuất như: phiếu vải, mùng, quần áo trẻ em, bánh kẹo. Hợp tác xã tiêu thụ phường cố gắng phục vụ đời sống nhân dân, giải quyết hai bữa ăn chính với giá hạ từ 5% – 8% và góp phần vào thắng lợi chung của thành phố trong việc phục vụ tốt đồng bào dịp Tết Nguyên đán.

*Quản lý thị trường:* Tình hình chung của thành phố là giá cả biến động, nên phải tăng cường quản lý thị trường, nhất là về mặt hàng lương thực, thực phẩm. Quản lý thị trường đã bắt 11 vụ chuyên chở trái phép vải, xăng dầu, gạo, vỏ ruột xe hơi, kiểm tra 3 lò bánh mì trái phép, 12 hộ bán xăng lẻ đường. Công tác quản lý thị trường phản ánh những khó khăn phức tạp trong lĩnh vực quản lý phân phối lưu thông những năm 1978 – 1979 trên địa bàn phường.

*Công tác thu đổi tiền:* Tháng 6 năm 1978, được sự chỉ đạo của Ban thu đổi



thành phố và quận 10, phường thành lập Ban thu đổi phường với 7 bàn thu đổi, huy động 50 người là cán bộ nhân viên phường, 70 người do quận bổ sung, các lực lượng công an, quân sự, thanh niên bảo vệ làm công tác giữ gìn trật tự vòng ngoài. Công tác được tiến hành khẩn trương, đúng thời điểm triển khai và kết thúc an toàn, đảm bảo đúng chính sách thu đổi góp phần thắng lợi vào việc thống nhất tiền tệ, quản lý tiền mặt trong cả nước.

*Phong trào tiết kiệm:* Từ ngày 12 tháng 6 năm 1978, phường có Bàn Tiết kiệm, Quỹ Tiết kiệm nhận thu tiền nhàn rỗi trong nhân dân. Do đời sống còn khó khăn, phong trào còn rất thấp. Tuy nhiên, phường đã thực hiện phát động tiết kiệm trong nhân dân, trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường về mọi mặt: điện nước, giấy, nguyên vật liệu, xăng dầu,...

*Điều phối lao động:* Tuyển lao động vào cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, công trường thủ công được 317 người; Thanh niên xung phong 13 người; Nghĩa vụ quân sự 59 người; hồi hương 62 hộ gồm 142 người; kinh tế mới 6 hộ 18 người; giãn dân 2 hộ 6 người.

*Công tác thủy lợi và lao động công trường:* Phường tham gia công trường Lê Minh Xuân, Thái Mỹ, Củ Chi, Minh Hải và nghĩa vụ lao động đạt 15.000 ngày công đào, đắp đất, phát hoang, đào mương, đắp kênh trên 25.000 khối đất.

Qua phân tích số người trong tuổi lao động và theo dõi điều phối lao động, công tác tổ chức lao động của phường đạt thấp do lực lượng lao động tay nghề không cao, làm việc lương thấp nên họ thích làm nghề tự do; đồng bào đi xây dựng kinh tế mới chưa được quan tâm chu đáo, nơi đến còn thiếu lương thực và điều kiện lao động nên phần lớn phải trở về bám trụ thành phố, tác động đến tâm lý người chuẩn bị đi. Vì vậy, công tác vận động dù đã nhiệt tình nhưng kết quả vẫn còn nhiều hạn chế.

### ***c. Lãnh đạo công tác văn hóa, giáo dục, thương binh xã hội***

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi ủy và Ủy ban nhân dân phường công tác, tuyên



truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được tổ chức rộng rãi đến nhân dân trong phường, những hoạt động ổn định trật tự trên lĩnh vực văn hóa được duy trì với nhiều hình thức như phát loa cố định, tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị, tổ chức mítting, triển lãm lưu động, hội diễn văn nghệ, bản tin, pano, bích chương, khẩu hiệu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hai nhiệm vụ chủ yếu là cải tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chống âm mưu kẻ địch kích động “nạn kiều” với bà con người Hoa và ủng hộ sức người, sức của đánh thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc.

Phong trào văn nghệ quần chúng, tổ chức hội diễn, biểu diễn thông tin tuyên truyền, tổ chức chiếu phim và xây dựng phòng đọc sách báo được duy trì thường xuyên. Thực hiện phong trào nếp sống văn hóa mới, phường tổ chức thu gom nhiều sách báo đòi truy, băng đĩa nhạc không lành mạnh.

Từ tháng 9 năm 1978, thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Bổ túc Văn hóa cho cán bộ và nhân dân, phường đã khai giảng 15 lớp với 95 học viên và phổ cập cấp II với 103 học viên. Nhân dân trong phường còn thành lập *Hội Bảo trợ học sinh nghèo* để hỗ trợ về vật chất, động viên phong trào hiếu học. Trong niên học 1978 – 1979, phường có hai trường Mẫu giáo gồm 203 học sinh, chia ra làm 5 lớp với 5 giáo viên phụ trách.

Năm 1978, *Hội Chữ thập đỏ phường* thành lập với 317 hội viên tham gia. Hội tổ chức mở lớp 10 ngày cho hội viên và tham gia các hoạt động dẹp Xa cảng miền Tây và đưa 4 hội viên phục vụ tải thương cho chiến trường Tây Nam.

*Thương binh xã hội*: Thực hiện Quyết định 208 - QĐ/CP ngày 20 tháng 7 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, phường tổ chức đăng ký và được xét duyệt 38/56 hồ sơ gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng. Cuối năm 1979, phường có 17 gia đình liệt sĩ, 17 thương binh, 3 quân nhân phục viên, 7 cán bộ hưu trí, 115 gia đình bộ đội, 51 gia đình Thanh niên xung phong. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, phường vẫn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa,

thường xuyên tổ chức thăm viếng, giải quyết công ăn việc làm cho thân nhân, trợ cấp khó khăn tặng quà nhân dịp lễ, Tết và tổ chức gia đình chính sách đăng ký phân đấu trở thành “Gia đình kiểu mẫu” và “Công dân gương mẫu”.

#### ***d. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh***

Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhân dân ý thức cảnh giác ngày một cao, cung cấp thông tin cho ngành chức năng đề trấn áp các tổ chức nhen nhóm phản cách mạng, vượt biên.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội của phường trong năm 1978 – 1979 hết sức phức tạp với việc gia tăng nạn trộm cướp, tệ nạn xã hội, mại dâm, lừa đảo và nạn tung tin thất thiệt của bọn phản động gây hoang mang trong nhân dân, đã có 179 người vượt biên, một số bà con người Hoa xin xuất cảnh. Công an phường đặc biệt quan tâm đến công tác trật tự, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu. Khu phố, tổ dân phố tổ chức Ban Bảo vệ dân phố trực, canh gác ban đêm, sửa chữa hệ thống chiếu sáng toàn phường.

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ phường lần thứ I (1977 – 1979), Chi bộ phường (lúc này là Phường 14) đã lãnh đạo toàn thể đảng viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi Tổng động viên của Nhà nước, quyết tâm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, phát triển sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh, giải quyết công ăn việc làm, chăm sóc gia đình chính sách và hộ dân khó khăn.

Chi bộ phường tạo thành khối đoàn kết trong toàn Đảng và toàn dân, chính quyền phường tạo sự tin tưởng để thực hiện cải tạo kinh tế, tích cực chăm lo ổn định đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ tập thể, giữ vững được an ninh chính trị.

